

Số: /KH-UBND

Hớn Quản, ngày tháng năm 2024

KẾ HOẠCH

Ngâm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn huyện Hớn Quản giai đoạn 2024 - 2025

Thực hiện Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 08/5/2024 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ngâm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2024-2025.

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin tại Tờ trình số 397/TTr-VHTT ngày 22/07/2024.

UBND huyện ban hành Kế hoạch ngâm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn huyện Hớn Quản giai đoạn 2024 - 2025, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai Kế hoạch ngâm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông nhằm đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống, hoạt động trong khu vực; tăng độ an toàn trong quản lý vận hành và an toàn thông tin liên lạc; đáp ứng các yêu cầu về quản lý và mỹ quan đô thị.

Xác định cụ thể các tuyến đường, đoạn đường cần ngâm hóa; nội dung công tác ngâm hóa; phương án thực hiện; nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, đơn vị liên quan và tiến độ tổ chức thực hiện.

Ưu tiên thực hiện các khu vực trung tâm chính trị, các tuyến đường, phố chính của huyện, các xã xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; các khu vực yêu cầu phải bảo đảm cảnh quan, môi trường.

2. Yêu cầu

Gắn Kế hoạch chính trang, ngâm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông với các hoạt động chính trang, nâng cấp các công trình hạ tầng đô thị công cộng của huyện, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả.

Chính trang ngâm hóa phải tuân thủ các yêu cầu theo quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành viễn thông.

Công ty Điện lực Hớn Quán, các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện công tác chỉnh trang, ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung thực hiện

Thực hiện hạ ngầm cáp ngoại vi viễn thông song song với việc cải tạo, nâng cấp đường, vỉa hè tại các tuyến đường nằm trong khu vực quy hoạch ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông và các tuyến đường cải tạo đường, vỉa hè phát sinh trong năm 2024, 2025 và thời gian tới.

2. Phương án triển khai

Chủ đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường, vỉa hè đầu tư hạ tầng kỹ thuật dùng chung hoặc đơn vị phòng hữu và quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm viễn thông (cống, bể, hào kỹ thuật...) đang có trên tuyến phối hợp với đơn vị có nhu cầu sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật ngầm cáp viễn thông thực hiện cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật ngầm cáp viễn thông sẵn có trên tuyến, đầu tư bổ sung hạ tầng kỹ thuật ngầm cáp viễn thông tại các khu vực chưa có hạ tầng để thực hiện ngầm hóa đường dây, cáp và đường ống viễn thông.

Ngầm hóa cần đồng bộ với các dự án giao thông (xây dựng tuyến đường, khu dân cư, cải tạo công thoát nước...).

Tổ chức hạ ngầm cáp ngoại vi viễn thông còn sử dụng vào hạ tầng kỹ thuật dùng chung (hào, tuynel, cống, bể cáp...).

Tháo hạ cáp ngoại vi viễn thông vô chủ, cáp của các đơn vị còn treo trên cột treo cáp (sau khi hoàn thành hạ ngầm và cắt chuyển tín hiệu từ mạng cáp treo xuống mạng cáp ngầm) và cáp của các đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không theo tiến độ của kế hoạch làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai chung của các đơn vị.

3. Thời gian thực hiện

Theo tiến độ triển khai của các dự án giao thông, dự án cải tạo, nâng cấp đường, vỉa hè trên địa bàn huyện.

4. Nguồn kinh phí

Đơn vị được giao phòng hữu và quản lý hạ tầng ngầm cáp ngoại vi viễn thông chi trả hoàn toàn hoặc thỏa thuận với đơn vị có nhu cầu sử dụng hạ tầng ngầm cáp viễn thông đóng góp một phần kinh phí đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật ngầm sẵn có hoặc đầu tư bổ sung hạ tầng kỹ thuật ngầm cáp viễn thông tại các khu vực chưa có hạ tầng.

Đơn vị phòng hữu cấp chi trả kinh phí thực hiện hạ ngầm cáp ngoại vi viễn thông, tháo hạ, thu hồi cáp treo thuộc phòng hữu của đơn vị.

Cấp huyện hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương chi trả chi phí thu hồi và xử lý cáp, phụ kiện treo đỡ cáp vô chủ (không xác định được chủ phòng hữu), chi phí tuyên truyền rộng rãi về công tác chỉnh trang, ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn huyện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa - Thông tin

Chủ động theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông theo Kế hoạch của UBND huyện; tham mưu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Đề nghị Công ty Điện lực Hón Quản và đơn vị phòng hữu hạ tầng kỹ thuật ngầm hóa cáp viễn thông cung cấp cho các đơn vị liên quan bản vẽ thiết kế thi công lắp đặt gông, khuyên cáp thép chịu lực và thiết kế hạ tầng kỹ thuật ngầm.

Tổ chức thông tin tuyên truyền rộng rãi về công tác chỉnh trang, ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn huyện.

Chủ trì xây dựng phương án và xử lý cáp ngoại vi viễn thông vô chủ đối với các tuyến đường, ngõ, phố, hẻm theo tinh thần của Kế hoạch này; khảo sát sơ bộ, đánh giá hiện trạng việc treo, néo cáp viễn thông tại các tuyến đường phục vụ lựa chọn khu vực, tuyến đường đưa vào Kế hoạch chỉnh trang, ngầm hóa năm tiếp theo.

Kiểm tra, rà soát, báo cáo, tham mưu cho UBND huyện phương án xử lý đối với các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp và các đơn vị liên quan không thực hiện hoặc không phối hợp thực hiện Kế hoạch chỉnh trang, ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông do UBND huyện ban hành theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn hướng dẫn, kiểm tra giám sát, báo cáo UBND huyện việc thực hiện các quy định về giá thuê hạ tầng kỹ thuật ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước.

Thực hiện tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả triển khai Kế hoạch.

2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn việc cấp phép xây dựng đối với các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngầm viễn thông cho các doanh nghiệp theo thẩm quyền.

Hướng dẫn thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông phục vụ chỉnh trang, ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông trong phạm vi bảo vệ kết cấu

hạ tầng giao thông đường bộ tại các tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định.

Phối hợp cung cấp thông tin cho Phòng Văn hóa - Thông tin về các tuyến đường, công trình giao thông dự kiến thực hiện đầu tư, nâng cấp, sửa chữa lòng đường, vỉa hè khi có yêu cầu theo phân cấp quản lý.

Cùng Phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp rà soát, chỉ đạo các đơn vị có liên quan theo lĩnh vực quản lý thống nhất vị trí, hướng tuyến và các yếu tố có liên quan đảm bảo hài hòa giữa hệ thống mạng cấp ngoại vi viễn thông với hệ thống hạ tầng giao thông trong các đồ án quy hoạch, các dự án nâng cấp, sửa chữa công trình giao thông đã được phê duyệt đảm bảo tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động giao thông và hệ thống cung cấp thông tin, dịch vụ.

Chủ động đề xuất Điện lực Hớn Quản bố trí nguồn lực, phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp và các đơn vị liên quan thực hiện chỉnh trang, ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch của UBND huyện.

3. UBND các xã, thị trấn

Tuyên truyền phổ biến chủ trương Kế hoạch ngầm hóa mạng cấp ngoại vi viễn thông tới tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trên địa bàn.

Phối hợp thực hiện chỉnh trang ngầm hóa cáp ngoại vi tại các tuyến đường, ngõ, hẻm trên địa bàn theo Kế hoạch ngầm hóa cáp ngoại vi do UBND các huyện xây dựng, ban hành.

Bố trí kinh phí tuyên truyền, khảo sát, xử lý cáp ngoại vi viễn thông vô chủ tại các tuyến đường, ngõ, hẻm trên địa bàn.

Cử cán bộ tham gia phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Giám sát các doanh nghiệp thực hiện Kế hoạch trên địa bàn; xác nhận kết quả thực hiện cho các doanh nghiệp.

Phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin khảo sát, đánh giá hiện trạng việc cấp ngoại vi tại các tuyến đường, phố, tuyến ngõ, hẻm phục vụ xây dựng Kế hoạch chỉnh trang, ngầm hóa năm tiếp theo.

4. Chủ đầu tư công trình, dự án cải tạo, nâng cấp đường, vỉa hè

Xây dựng phương án, thiết kế và đầu tư hạ tầng kỹ thuật dùng chung để các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện ngầm hóa đường dây, cáp và đường ống viễn thông tại các tuyến đường nằm trong công trình, dự án cải tạo, nâng cấp đường, vỉa hè.

Đưa dự toán thu hồi và xử lý cáp, phụ kiện treo đỡ cáp vô chủ trong phạm vi công trình, dự án cải tạo, nâng cấp đường, vỉa hè vào tổng dự toán thực hiện công trình, dự án.

Thực hiện thu hồi và xử lý cáp, phụ kiện treo đỡ cáp vô chủ trong phạm vi bị ảnh hưởng bởi việc thi công công trình, dự án cải tạo, nâng cấp đường, vỉa hè.

5. Điện lực Hớn Quản

Phối hợp với Phòng Thông tin và Truyền thông, UBND các xã, thị trấn và các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông treo trên cột điện lực theo Kế hoạch của UBND huyện.

Chủ trì, hướng dẫn các đơn vị xây dựng nội dung phương án tổ chức thi công và biện pháp an toàn điện trước khi triển khai công việc tại các tuyến đường cần ngầm hóa. Cử cán bộ giám sát an toàn điện, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thực hiện chỉnh trang, bó gọn, tháo hạ cáp ngoại vi viễn thông, cáp thông tin treo trên cột điện lực.

Dừng cung cấp dịch vụ treo cáp ngoại vi viễn thông trên cột điện lực đối với các đơn vị, doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp không thực hiện Kế hoạch chỉnh trang, ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn huyện khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Khi có chủ trương ngầm hóa ngành điện lực chủ trì phối hợp với các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn và các doanh nghiệp viễn thông để tham mưu trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo tính đồng bộ, mỹ quan cho đô thị.

6. Các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp; các đơn vị phòng hũu, quản lý hạ tầng kỹ thuật ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông và các đơn vị có cáp thông tin liên quan

Thực hiện hạ ngầm cáp viễn thông của đơn vị trên các tuyến đường, tuyến ngõ, hẻm theo Kế hoạch của UBND huyện.

Rà soát, đánh giá hiện trạng hệ thống cáp của đơn vị; thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động trong quá trình chỉnh trang, ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông; xây dựng phương án tổ chức thi công và biện pháp an toàn điện trước khi triển khai công việc tại các tuyến đường, tuyến ngõ, hẻm.

Tháo hạ, thu hồi hộp tủ chia cáp cũ/hỏng hoặc lắp đặt không đúng quy định, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ quan đô thị và cáp không sử dụng của đơn vị mình đảm bảo an toàn mỹ quan và vệ sinh đô thị.

Treo biển nhận diện cáp; phối hợp cùng đơn vị chủ phòng hữu hạ tầng kỹ thuật ngầm hóa cáp viễn thông (cống, bể, hào, tuynel kỹ thuật...) thực hiện kiểm đếm số lượng cáp trên tuyến.

Đơn vị chủ trì đầu tư mới hoặc cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông (cống, bể, hào, tuynel kỹ thuật...): Xây dựng phương án, biện pháp thi công khi thực hiện đầu tư mới hoặc cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông, gửi Phòng Văn hóa - Thông tin xem xét, cho ý kiến trước khi trình UBND các huyện cấp phép.

Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông.

7. Đài Phát thanh - Truyền hình huyện Hớn Quản

Tổ chức thông tin, tuyên truyền về việc triển khai Kế hoạch ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn huyện giai đoạn 2024 - 2025 đến các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn huyện.

8. Chế độ báo cáo

Yêu cầu các phòng, ban, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ 06 tháng, báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch này. Trước ngày 15 của tháng cuối cùng của quý II và quý IV (*qua Phòng Thông tin và Truyền thông*).

Phòng Văn hóa - Thông tin định kỳ 06 tháng (trước ngày 20/6) và hằng năm (trước ngày 20/12) tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch về UBND huyện và cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- TTHU, TT HĐND huyện,
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Hạ